

11 รายการระหว่างกัน

11.1 ความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทและบริษัทย่อยกับบริษัท/บุคคลที่เกี่ยวข้อง

CKP และบริษัทย่อย

บริษัท	สัดส่วนถือหุ้น	ประกอบธุรกิจ
CKP	N/A	CKP ประกอบธุรกิจหลักโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ที่ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานประเภทต่างๆ
SEAN	ถือหุ้นร้อยละ 56 โดย CKP	SEAN ประกอบธุรกิจลงทุนและพัฒนาธุรกิจผลิตไฟฟ้าใน สปป. ลาวและให้บริการคำปรึกษาและบริการอื่นที่เกี่ยวข้องกับโครงการผลิตไฟฟ้า
NN2	ถือหุ้นร้อยละ 75 โดย SEAN	NN2 เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังน้ำ โดยเป็นผู้ได้รับสัมปทานจากรัฐบาล สปป.ลาว ตามสัมปทานโครงการไฟฟ้าพลังน้ำ น้ำจิม 2 มีกำลังการผลิตไฟฟ้า 615 เมกะวัตต์
BKC	ถือหุ้นร้อยละ 100 โดย CKP	BKC เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Power) โดยมีโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ตั้งอยู่ที่ อ.ปັกซงชัย จ.นครราชสีมา มีกำลังการผลิตไฟฟ้า 8 เมกะวัตต์

บริษัท/บุคคลที่เกี่ยวข้อง

บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) (CK)

CK ประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง และมีความสามารถในการพัฒนา ลงทุน และบริหาร โครงการสัมปทานระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานขนาดใหญ่ในประเทศและภูมิภาคอย่างครบวงจร และเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกันกับ CKP เนื่องจาก CK เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ CKP โดยถือหุ้นสัดส่วนร้อยละ 38 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้ว นอกจากนี้ CKP และ CK ยังมีกรรมการร่วมกันจำนวน 3 ราย ได้แก่ (1) นายปลิว ตรีวิศวเวทย์ (2) นายณรงค์ แสงสุริยะ และ (3) นายประเสริฐ มรัตนะพร

บริษัท ช.การช่าง (ลาว) จำกัด (CKL)

CKL ประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง โครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำ น้ำจิม 2 และโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำไซยะบุรี โดย CKL เป็นบริษัทย่อยของ CK โดย CK ถือหุ้นสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้ว

บริษัท ทางด่วนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BECL)

BECL ประกอบธุรกิจเป็นผู้ดำเนินการก่อสร้างและบริหารทางพิเศษศรีรัช (ทางด่วนขั้นที่ 2) และส่วนต่อขยายต่างๆ และธุรกิจที่เกี่ยวข้อง และเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกันกับ CKP เนื่องจาก BECL เป็นหนึ่งในผู้ถือหุ้นของ CKP โดยถือหุ้นสัดส่วนร้อยละ 30 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้ว และมีกรรมการร่วมกันจำนวน 2 ราย ได้แก่ (1) นายปลิว ตรีวิศวเวทย์ และ (2) นายสุพงศ์ ชยุดสาหกิจ



บริษัท ไชยะบุรี พาวเวอร์ จำกัด (XPCL)

XPCL ประกอบธุรกิจพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำไชยะบุรีบนแม่น้ำโขงที่เขตไชยะบุรี สปป.ลาว มีกำลังการผลิตไฟฟ้า 1,280 เมกะวัตต์ เพื่อผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังน้ำโดยได้รับสัมปทานในการผลิตไฟฟ้าจากสปป.ลาว และเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกับ CKP เนื่องจาก XPCL มีผู้ถือหุ้น คือ CK และ BECL ซึ่งถือหุ้นร้อยละ 50 และร้อยละ 7.5 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้วของ XPCL และยังมีกรรมการร่วมกันจำนวน 3 ราย ได้แก่ (1) ดร.ทง พิทยะ (2) นายปลิว ตรีวิสวเวทย์ (3) นายธนวัฒน์ ตรีวิสวเวทย์

11.2 รายการระหว่างกันของ CKP และบริษัทย่อยกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง

รายการระหว่างกันของ CKP และบริษัทย่อยกับบริษัท/บุคคลที่เกี่ยวข้อง สำหรับรอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 สามารถสรุปเป็นหัวข้อหลักได้ดังนี้

- 1) รายการซื้อเงินลงทุนในบริษัทในกลุ่ม ช.การช่าง ที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานประเภทต่างๆ โดยซื้อหุ้นสามัญเดิมจากผู้ถือหุ้นเดิมในแต่ละบริษัท เพื่อเป็นการปรับโครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มธุรกิจพลังงานไฟฟ้าภายใต้การถือหุ้นของกลุ่ม ช.การช่างให้มาอยู่ภายใต้ CKP เพียงแห่งเดียว และเพื่อรองรับการขยายงานของธุรกิจพลังงานในอนาคต
- 2) รายการจ้างบริหารและเช่าสำนักงานในกลุ่มบริษัทจากบริษัทที่เกี่ยวข้อง ซึ่งในระยะแรกของการจัดตั้งบริษัทบริษัทและบริษัทย่อยหรือบริษัทที่เกี่ยวข้องยังมีบุคลากรไม่เพียงพอ จึงมีการจ้างบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญจากบริษัทที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีความสามารถพร้อมจะทำให้บริษัทสามารถดำเนินงานได้ทันทีและเป็นประโยชน์กับบริษัท ส่วนการเช่าสำนักงาน CKP และ SEAN เช่าสำนักงานในอาคารวิริยะถาวรของ CK ซึ่งเป็นประโยชน์และสะดวกต่อการดำเนินงาน
- 3) รายการเกี่ยวกับการรับเหมาก่อสร้าง ซึ่ง NN2 และ BKC จ้าง CK ในการดำเนินงานก่อสร้างโรงไฟฟ้าเนื่องจาก CK เป็นผู้รับเหมาขนาดใหญ่ที่มีประสบการณ์และความสามารถ จึงเป็นประโยชน์สำหรับ NN2 และ BKC
- 4) รายการกู้ยืมเงินจากผู้ถือหุ้นระหว่าง SEAN กับผู้ถือหุ้น คือ CK BECL และ RATCH เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาโครงการไฟฟ้าพลังน้ำ น้ำบวาก 1-2

ซึ่งรายละเอียดโดยสรุปของแต่ละรายการจะอยู่ในส่วนถัดไป (11.2.1) และจะแบ่งกลุ่มตาม (1) รายการระหว่างกันของ CKP กับบริษัท/บุคคลที่เกี่ยวข้อง (2) รายการระหว่างกันของ SEAN และ NN2 กับบริษัท/บุคคลที่เกี่ยวข้อง และ (3) รายการระหว่างกันของ BKC กับบริษัท/บุคคลที่เกี่ยวข้อง



11.2.1 รายการระหว่างกันของ CKP กับบริษัท/บุคคลที่เกี่ยวข้อง

11.2.1.1 รายการซื้อเงินลงทุนใน SEAN ระหว่าง CKP กับ CK BECL

รายการ	ขนาดของรายการ (ล้านบาท) รอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555	ลักษณะรายการ/ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
CKP ซื้อเงินลงทุนใน SEAN จาก CK <ul style="list-style-type: none"> ● ซื้อหุ้นใน SEAN จาก CK ● เจ้าหนี้ CK ค่าหุ้น SEAN 	<p style="text-align: right;">-</p> <p style="text-align: right;">ยกมา 3,166.41</p> <p style="text-align: right;">เพิ่มขึ้น -</p> <p style="text-align: right;">จ่ายคืน (3,166.41)</p> <p style="text-align: right;">คงเหลือ =</p>	<p>ในปี 2554 CKP ซื้อหุ้นสามัญเดิมของ SEAN จาก CK ทั้งหมด จำนวน 251,056,499 หุ้นคิดเป็นร้อยละ 38 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้วของ SEAN ในราคาหุ้นละ 25 บาท คิดเป็นเงินจำนวน 6,276,412,475 บาท โดยในปี 2554 CKP จ่ายชำระค่าหุ้นส่วนหนึ่งเป็นเงินสดจำนวน 3,110,000,000 บาท และคงค้างชำระค่าหุ้นกับ CK จำนวน 3,166,412,475 บาท และเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2555 CKP ได้จ่ายชำระค่าหุ้นคงค้างดังกล่าวให้กับ CK จนครบจำนวนแล้ว</p>	<p>คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าการเข้าทำรายการซื้อเงินลงทุนใน SEAN จาก CK BECL เป็นการปรับโครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มธุรกิจพลังงานไฟฟ้าภายใต้การถือหุ้นของกลุ่ม ช. การช่างให้มาอยู่ภายใต้ CKP เพียงแห่งเดียว เพื่อรองรับการขายงานในอนาคตของธุรกิจพลังงาน ประกอบกับราคาซื้อขายหุ้นดังกล่าวจากผู้ขายทั้ง 3 แห่งเป็นราคาเดียวกันซึ่งเป็นราคาที่อยู่ในช่วงราคาที่ประเมินโดยส่วนวิเคราะห์การลงทุนของบริษัท ดังนั้นคณะกรรมการตรวจสอบจึงมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นราคาที่เหมาะสมและเป็นรายการที่สมเหตุสมผล</p>
CKP ซื้อเงินลงทุนใน SEAN จาก BECL <ul style="list-style-type: none"> ● จ่ายชำระค่าหุ้น SEAN ให้ BECL 	2,752.81	<p>ในปี 2555 CKP ซื้อหุ้นสามัญเดิมของ SEAN จาก BECL ทั้งหมด จำนวน 110,112,500 หุ้นคิดเป็นร้อยละ 16.67 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของ SEAN ในราคาหุ้นละ 25 บาท คิดเป็นเงินจำนวน 2,752,812,500 บาท และ CKP ได้ชำระค่าซื้อหุ้นดังกล่าวครบทั้งจำนวนไปแล้วเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2555</p>	



11.2.1.2 รายการซื้อเงินลงทุนใน NRS BKC CRS และ BIC ระหว่าง CKP กับ CK

รายการ	ขนาดของรายการ (ล้านบาท) รอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555	ลักษณะรายการ/ความจำเป็นและความเหมาะสมผลของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
CKP ซื้อเงินลงทุนใน NRS จาก CK ● จ่ายชำระค่าหุ้น NRS ให้ CK	85.39	เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2555 CKP ซื้อหุ้นสามัญเดิมของ NRS จาก CK ทั้งหมดจำนวน 664,500 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 30 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของ NRS ในราคาหุ้นละ 128.50 บาท คิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 85,388,250 บาท และ CKP ชำระค่าซื้อหุ้นดังกล่าวครบทั้งจำนวนแล้ว	คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าการเข้าทำรายการซื้อเงินลงทุนใน NRS BKC CRS และ BIC จาก CK ดังกล่าว เป็นการปรับโครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มธุรกิจพลังงานไฟฟ้าภายใต้การถือหุ้นของกลุ่ม ช.การช่างให้มาอยู่ภายใต้ CKP เพียงแห่งเดียว เพื่อรองรับการขยายงานในอนาคตของธุรกิจพลังงาน ประกอบกับราคาซื้อขายเงินลงทุนทั้งหมดของ CK ในแต่ละบริษัท ก็เป็นราคาที่อยู่ในช่วงราคาที่เหมาะสมซึ่งประเมินโดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ดังนั้น คณะกรรมการตรวจสอบจึงมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นราคาที่เหมาะสมและเป็นรายการที่สมเหตุสมผล
CKP ซื้อเงินลงทุนใน BKC จาก CK ● จ่ายชำระค่าหุ้น BKC ให้ CK	527.06	เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2555 CKP ซื้อหุ้นสามัญเดิมของ BKC จาก CK ทั้งหมดจำนวน 2,342,498 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของ BKC ในราคาหุ้นละ 225 บาท คิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 527,062,050 บาท และ CKP ชำระค่าซื้อหุ้นดังกล่าวครบทั้งจำนวนแล้ว	
CKP ซื้อเงินลงทุนใน CRS จาก CK ● จ่ายชำระค่าหุ้น CRS ให้ CK	107.55	เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2555 CKP ซื้อหุ้นสามัญเดิมของ CRS จาก CK ทั้งหมดจำนวน 875,250 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 30 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของ CRS ในราคาหุ้นละ 122.88 บาท คิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 107,550,720 บาท และ CKP ชำระค่าซื้อหุ้นดังกล่าวครบทั้งจำนวนแล้ว	
CKP ซื้อเงินลงทุนใน BIC จาก CK ● จ่ายชำระค่าหุ้น BIC ให้ CK	811.70	เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2555 CKP ซื้อหุ้นสามัญเดิมของ BIC จาก CK ทั้งหมดจำนวน 63,019,999 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 46 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของ BIC ในราคาหุ้นละ 12.88 บาท คิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 811,697,587 บาท และ CKP ชำระค่าซื้อหุ้นดังกล่าวครบทั้งจำนวนแล้ว อนึ่งเมื่อวันที่ 2 มกราคม 2556 CKP ซื้อหุ้นสามัญเดิมของ BIC จาก BLDC จำนวน 26,029,999 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 19 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของ BIC ในราคา 12.88 บาทต่อหุ้น คิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 335,266,387 บาท และ CKP ชำระค่าซื้อหุ้นดังกล่าวครบทั้งจำนวนแล้ว	

11.2.1.3 การจ้างบริหารและเช่าสำนักงานระหว่าง CKP กับ CK

รายการ	ขนาดของรายการ (ล้านบาท) รอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555	ลักษณะรายการ/ความจำเป็นและความเหมาะสมผลของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
การจ้างบริหารระหว่าง CKP กับ CK <ul style="list-style-type: none"> ● ค่าจ้างบริหารงานที่ CKP จ้าง CK 	0.32	<p>เนื่องจาก CKP เพิ่งจัดตั้งบริษัท ในระยะแรกมีกิจกรรมไม่มากนักจึงได้จ้าง CK ในการทำบัญชีและการเงินโดยทำสัญญาจ้างบริหารงานในส่วนงานบัญชีและการเงิน โดยมีบุคลากรจำนวน 2 ราย สัญญาดังกล่าวมีระยะเวลา 1 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2554 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2555 โดยมีการจ่ายค่าตอบแทนเดือนละ 50,000 บาท และเมื่อครบสัญญาวันที่ 30 มิถุนายน 2555 CKP ได้ว่าจ้างบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถทางด้านบัญชีโดยตรงแล้ว จึงไม่มีการต่อสัญญาดังกล่าวอีก</p>	<p>คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความเหมาะสม เนื่องจากในระยะแรกของการจัดตั้งบริษัท บริษัทยังมีกิจกรรมไม่มากนักจึงจ้างบุคคลจากผู้ถือหุ้นใหญ่ซึ่งมีบุคลากรที่มีความสามารถพร้อมจะทำให้บริษัทสามารถดำเนินงานได้ทันที นอกจากนี้ ค่าจ้างดังกล่าวก็เป็นอัตราค่าจ้างที่เหมาะสม เนื่องจากได้อ้างอิงจากอัตราค่าตอบแทนของพนักงานและระยะเวลาในการทำงานที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจริงตลอดระยะเวลาของสัญญา</p>
การเช่าพื้นที่สำนักงาน CKP ในอาคารของ CK <ul style="list-style-type: none"> ● ค่าเช่าพื้นที่สำนักงาน ● เจ้าหนี้ CK รายการค่าสาธารณูปโภค 	0.23 0.03	<p>เนื่องจาก CKP เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจ Holding Company ในระยะแรกของการจัดตั้งบริษัทดังกล่าวจึงมีบุคลากรและกิจกรรมต่างๆ ไม่มากนัก บริษัทจึงไม่ได้เช่าพื้นที่สำนักงานเป็นของตนเอง จึงไม่มีค่าใช้จ่ายค่าเช่าพื้นที่สำนักงาน</p> <p>อย่างไรก็ตาม ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2555 เป็นต้นมา บริษัทมีพนักงานเพิ่มขึ้นและมีกิจกรรมการดำเนินงานเพิ่มมากขึ้น บริษัทจึงได้ใช้พื้นที่ชั้น 13 ของอาคารวิริยะถาวรของ CK เป็นสำนักงานชั่วคราว (ในระหว่างที่รอการตกแต่งพื้นที่สำนักงานถาวรของบริษัทที่จะเช่าพื้นที่ในชั้น 24 ของอาคารดังกล่าว) โดย CKP ตกลงที่จะชำระค่าใช้พื้นที่ดังกล่าวให้ CK เท่ากับอัตราค่าเช่าพื้นที่สำนักงานและจ่ายสาธารณูปโภคที่เกิดขึ้นจริง ซึ่งเป็นอัตราค่าสาธารณูปโภคปกติที่ CK เรียกเก็บจากผู้เช่าทั่วไป</p>	<p>คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความเหมาะสม เนื่องจากบริษัทยังไม่มีกิจการดำเนินงานที่มากพอและเพื่อเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายของบริษัท จึงยังไม่มีเช่าพื้นที่สำนักงานในช่วงแรก อย่างไรก็ตาม เมื่อบริษัทมีกิจกรรมที่มากขึ้นจึงมีการเช่าพื้นที่สำนักงานชั่วคราว นอกจากนี้ ราคาเช่าพื้นที่ดังกล่าว CK ซึ่งเป็นผู้ให้เช่าได้คิดเฉพาะค่าสาธารณูปโภคที่ CKP ใช้จริงตามอัตราค่าสาธารณูปโภคที่ CK เรียกเก็บจากผู้เช่าทั่วไป ดังนั้นอัตราค่าเช่าดังกล่าวจึงเป็นราคาที่เหมาะสม</p>

11.2.1.4 การจ้างบริหารระหว่าง CKP กับ BECL

รายการ	ขนาดของรายการ (ล้านบาท) รอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555	ลักษณะรายการ/ความจำเป็นและความเหมาะสมผลของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
การจ้างบริหารระหว่าง CKP กับ BECL <ul style="list-style-type: none"> • ค่าจ้างบริหารงานที่ CKP จ้าง BECL • เจ้าหนี้ BECL รายการค่าจ้างบริหารงาน 	0.31 0.31	เนื่องจาก CKP เพิ่งจัดตั้งบริษัทจึงมีบุคลากรไม่เพียงพอ โดยเฉพาะบุคลากรที่มีประสบการณ์เกี่ยวกับงานทางการเงินในช่วงเริ่มต้นของบริษัท จึงได้จ้างบุคลากร 1 รายจาก BECL ที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการดูแลงานทางการเงิน โดยมีการจ้างบริหารดังกล่าวเป็นระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2555 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และเมื่อครบกำหนดดังกล่าว CKP มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถทางการเงินโดยตรงแล้ว จึงไม่มีการต่อสัญญาดังกล่าวอีก	คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความเหมาะสม เนื่องจาก บริษัทยังมีบุคลากรไม่เพียงพอ การจ้างบุคคลจากผู้ถือหุ้นใหญ่ซึ่งมีบุคลากรที่มีความสามารถพร้อมจะทำให้บริษัทสามารถดำเนินงานได้ทันที นอกจากนี้ ค่าจ้างดังกล่าวก็เป็นอัตราค่าจ้างที่เหมาะสม เนื่องจากได้อ้างอิงจากอัตราผลตอบแทนของพนักงานและระยะเวลาในการทำงานที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจริงตลอดระยะเวลาของสัญญา

11.2.2 รายการระหว่างกันของ บริษัท เซาท์อีสท์ เอเชีย เอนเนอร์จี้ จำกัด (“SEAN”) และ บริษัท ไฟฟ้าน้ำจืด 2 จำกัด (“NN2”) กับบริษัท/บุคคลที่เกี่ยวข้อง

11.2.2.1 รายการเงินกู้ยืมจากผู้ถือหุ้นระหว่าง SEAN กับผู้ถือหุ้น คือ CK BECL และ RATCH

รายการ	ขนาดของรายการ (ล้านบาท) รอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555	ลักษณะรายการ/ความจำเป็นและความเหมาะสมผลของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
เงินกู้ยืมของ SEAN จากผู้ถือหุ้น CK <ul style="list-style-type: none"> • เงินกู้ยืมจาก CK 	ยกมา 156.25 กู้เพิ่มขึ้น - คืนเงินกู้ (-) คงเหลือ <u>156.25</u>	เนื่องจาก SEAN ได้ทำบันทึกความเข้าใจกับรัฐบาล สปป.ลาว เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2550 เพื่อทำการศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาโครงการไฟฟ้าพลังน้ำ น้ำตก 1-2 ซึ่งต่อมาเมื่อวันที่ 9 มกราคม 2551 SEAN ได้โอนสิทธิในบันทึกความเข้าใจฉบับดังกล่าวมาให้ NN2 ดังนั้น NN2 จึงได้ดำเนินการเพื่อเข้าไปสำรวจพื้นที่และทำการศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาโครงการไฟฟ้าพลังน้ำ น้ำตก 1-2 ดังกล่าว ซึ่งในการศึกษาโครงการ	คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายการดังกล่าวมีความเหมาะสมผล เพราะการศึกษาดังกล่าวเป็นการสร้างโอกาสในการขยายธุรกิจของ NN2 หากโครงการดังกล่าวมีความเป็นไปได้ในการลงทุนก็จะเป็นประโยชน์กับ NN2 นอกจากนี้ อัตราดอกเบี้ยในการกู้ยืมจากผู้ถือหุ้นดังกล่าวยังเป็นอัตราที่เหมาะสม เนื่องจากเป็นอัตราดอกเบี้ยที่เท่ากับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมใน

รายการ	ขนาดของรายการ (ล้านบาท) รอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555	ลักษณะรายการ/ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
<ul style="list-style-type: none"> • ดอกเบี้ยค้างจ่าย 	ยกมา 44.37 ดอกเบี้ยเพิ่ม 13.07 จ่ายดอกเบี้ย - คงเหลือ <u>57.44</u>	ดังกล่าว จะต้องมีเงินทุนในการศึกษา ดังนั้น เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนสำหรับการดำเนินการในเรื่องดังกล่าว NN2 จึงเข้าทำสัญญากู้ยืมเงินจากผู้ถือหุ้นของ SEAN ทั้งหมด 3 ราย คือ CK BECL และ RATCH เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 250 ล้านบาท ตามข้อตกลงของสัญญาสนับสนุนทางการเงิน (Shareholders Loan Agreement) ลงนามวันที่ 4 กันยายน 2550 ซึ่งกำหนดให้ผู้ถือหุ้นทั้ง 3 รายดังกล่าวสนับสนุนเงินกู้แก่ NN2 ในวงเงินกู้ดังนี้ - CK 156.25 ล้านบาท - RATCH 62.5 ล้านบาท - BECL 31.25 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยตามสัญญาสนับสนุนทางการเงินเท่ากับอัตรา MLR เฉลี่ยของ 3 ธนาคารที่เป็นผู้ให้กู้ของ SEAN บวกด้วยร้อยละ 1 ต่อปี (MLR+1%) โดยมีกำหนดชำระคืนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยภายในระยะเวลา 18 เดือน หรือวันที่สิ้นสุดการเจรจาสินเชื่อโครงการแล้วแต่เหตุการณ์ใดจะเกิดขึ้นก่อน อย่างไรก็ตาม ผู้สัญญาได้มีการทำสัญญาขายระยะเวลาการชำระคืนนี้เงินกู้โดยจะชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยครั้งเดียวเมื่อ SEAN ได้รับชำระคืนจาก NN2 แล้วหรือภายในวันที่ 4 กันยายน 2556 แล้วแต่เหตุการณ์ใดจะเกิดขึ้นก่อน	กรณีที่ SEAN ต้องกู้เงินจากสถาบันการเงิน
เงินกู้ยืมของ SEAN จากผู้ถือหุ้น RATCH <ul style="list-style-type: none"> • เงินกู้ยืมจาก RATCH • ดอกเบี้ยจ่าย • ดอกเบี้ยค้างจ่าย 	ยกมา 62.50 กู้เพิ่มขึ้น - คืนเงินกู้ (-) คงเหลือ <u>62.50</u> ยกมา 5.23 ดอกเบี้ยเพิ่ม 17.75 จ่ายดอกเบี้ย 5.23 จ่ายดอกเบี้ย - คงเหลือ <u>22.98</u>		
เงินกู้ยืมของ SEAN จากผู้ถือหุ้น BECL <ul style="list-style-type: none"> • เงินกู้ยืมจาก BECL • ดอกเบี้ยจ่าย • ดอกเบี้ยค้างจ่าย 	ยกมา 31.25 กู้เพิ่มขึ้น - คืนเงินกู้ (-) คงเหลือ <u>31.25</u> ดอกเบี้ยจ่าย 2.62 ยกมา 8.87 ดอกเบี้ยเพิ่ม 2.62 จ่ายดอกเบี้ย - คงเหลือ <u>11.49</u>		



11.2.2.2 รายการระหว่าง SEAN กับ XPCL สำหรับการจ้างบริหารโครงการ ไชยะบุรี

รายการ	ขนาดของรายการ (ล้านบาท) รอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555	ลักษณะรายการ/ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
สัญญาจ้างบริหารโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำ ไชยะบุรีระหว่าง SEAN กับ XPCL <ul style="list-style-type: none"> ● รายได้ค่าบริการโครงการที่ได้รับจาก XPCL 45.29 ● ลูกหนี้การค้า (รายได้บริหารโครงการ) 4.04 ● ลูกหนี้อื่น (ค่าถ่ายเอกสาร) 0.17 		<p>ในการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำไชยะบุรีนั้น XPCL ได้จ้าง SEAN เป็นผู้ดำเนินการศึกษา บริหารจัดการและดำเนินการเกี่ยวกับโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำดังกล่าว เนื่องจาก SEAN มีประสบการณ์ในการดำเนินการก่อสร้างและบริหารเกี่ยวกับโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำ น้ำจิม 2 มาแล้วโดย XPCL และ SEAN ได้ทำสัญญาจ้างบริหารงานโดยมีระยะเวลาของสัญญาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2555 ถึง 30 วันหลังจากวันเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ของโครงการ โดยมีค่าตอบแทนตามสัญญาในปี 2555 เท่ากับ 43,752,000 บาท และมีค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าที่พัก และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องในการเดินทางที่เกิดขึ้นจริงที่จ่ายเพิ่มจากราคาค่าตอบแทนตามสัญญา</p> <p>นอกจากนี้ SEAN และ XPCL มีรายการการถ่ายเอกสารที่ XPCL ได้ใช้จาก SEAN ซึ่งมีมูลค่า 0.17 ล้านบาทโดยค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้มีการคิดค่าใช้จ่ายตามจำนวนแผ่นของเอกสารที่มีการถ่ายเอกสารจริง</p>	<p>คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความเหมาะสม เนื่องจาก SEAN เป็นผู้ที่มีประสบการณ์จากการบริหารและจัดการในการก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำ น้ำจิม 2 มาแล้ว จึงนำความสามารถของบุคลากรดังกล่าวมาก่อให้เกิดรายได้อื่นๆแก่ SEAN นอกจากนี้ ราคาค่าตอบแทนดังกล่าวก็เป็นราคาที่สมเหตุสมผล เนื่องจากเป็นราคาที่คำนวณจากจำนวนพนักงาน ระยะเวลาในการดำเนินการและขอบเขตของงาน และค่าตอบแทนของพนักงานดังกล่าว</p> <p>รวมถึงรายการการคิดค่าเอกสารดังกล่าวเป็นรายการที่เหมาะสมและราคาที่สมเหตุสมผล</p>

11.2.2.3 รายการเช่าสำนักงานระหว่าง SEAN กับ CK

รายการ	ขนาดของรายการ (ล้านบาท) รอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555	ลักษณะรายการ/ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
การเช่าสำนักงาน SEAN ในอาคารของ CK <ul style="list-style-type: none"> • ค่าเช่าสำนักงาน 2.25 • เจ้านี้อื่น (ค่าสาธารณูปโภคสำนักงาน) 0.03 		SEAN ได้เช่าพื้นที่สำนักงานชั้น 20 ของอาคารวิริยะถาวรจาก CK สำหรับเป็นสำนักงานในกรุงเทพฯ โดยมีพื้นที่ 468.91 ตรม. มีอายุสัญญาเช่า 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2553 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2556 โดยมีค่าเช่าพื้นที่ 75,025.60 บาทต่อเดือน และค่าบริการเครื่องปรับอากาศและสิ่งอำนวยความสะดวก 112,538.40 บาทต่อเดือน	คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า การเช่าพื้นที่เพื่อใช้เป็นพื้นที่สำนักงานของ SEAN มีความสมเหตุสมผลและราคาค่าเช่าดังกล่าวมีความเหมาะสมเพราะเป็นอัตราค่าเช่าพื้นที่ที่ CK ให้เช่ากับลูกค้าทั่วไปในอาคารวิริยะถาวร

11.2.2.4 รายการเกี่ยวข้องกับการก่อสร้างระหว่าง NN2 กับ CKL

รายการ	ขนาดของรายการ (ล้านบาท) รอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555	ลักษณะรายการ/ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
สัญญาว่าจ้างรับเหมาก่อสร้างระหว่าง NN2 กับ CKL <ul style="list-style-type: none"> • เงินทรองจ่าย 0.75 		NN2 ได้ทำสัญญาเพื่อว่าจ้าง CKL เป็นผู้รับเหมาก่อสร้างเพื่อดำเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังน้ำของ NN2 ขนาด 615 เมกะวัตต์ ซึ่งก่อสร้างแล้วเสร็จในปี 2554 และมีการรับประกันผลงานเป็นระยะเวลา 2 ปี นับจากวันที่เริ่มดำเนินงานในระยะแรก (IOD) ในปี 2555 มีรายการค้างงานก่อสร้างที่เกิดขึ้นซึ่งเป็นรายการที่ NN2 ได้ซ่อมแซมงานก่อสร้างไปแล้ว และ NN2 ได้จ่ายค่าใช้จ่ยดังกล่าวไปก่อนและเนื่องจากอยู่ในช่วงประกันผลงานจึงมีการเรียกเก็บจาก CKL ในภายหลังรวมในปี 2555 มีมูลค่า 2.22 ล้านบาท และมีเงินทรองคงค้าง ณ สิ้นปี 2555 เท่ากับ 0.75 ล้านบาท	คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการค่าก่อสร้างที่ NN2 ก่อสร้างไปแล้วและ NN2 มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริงตามที่ NN2 ได้จ่ายแทน CKL ดังนั้น จึงเห็นว่า รายการดังกล่าวมีความเหมาะสมและสมเหตุสมผล

11.2.3 รายการระหว่างกันของ บริษัท บางเขนชัย จำกัด (“BKC”) กับบริษัท/บุคคลที่เกี่ยวข้อง

11.2.3.1 รายการรับเหมาก่อสร้างและจ้างบริหารระหว่าง BKC กับ CK

รายการ	ขนาดของรายการ (ล้านบาท) รอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555	ลักษณะรายการ/ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
<p>สัญญาว่าจ้างรับเหมาก่อสร้างระหว่าง BKC กับ CK</p> <ul style="list-style-type: none"> ต้นทุนโครงการระหว่างก่อสร้าง 	497.00	<p>BKC ได้จ้าง CK ในการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 8 เมกะวัตต์ คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 710 ล้านบาท (ไม่รวม VAT) การว่าจ้าง CK เป็นผู้รับเหมาก่อสร้างโครงการของ BKC ในครั้งนี้ เนื่องจาก CK เป็นบริษัทรับเหมาก่อสร้างขนาดใหญ่ของประเทศ อีกทั้งยังเป็นผู้มีประสบการณ์ในการรับเหมาก่อสร้างโครงการขนาดใหญ่ทั้งในประเทศและต่างประเทศ อาทิ โครงการออกแบบและก่อสร้างระบบทางด่วน โครงการออกแบบและก่อสร้างเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำขนาดใหญ่ โครงการก่อสร้างระบบผลิตและจ่ายน้ำประปา เป็นต้น</p> <p>โดยมีสัญญาว่าจ้างก่อสร้าง ลงนามวันที่ 16 กันยายน 2554 และภายหลังจากการลงนามในสัญญาดังกล่าว CK ได้เริ่มดำเนินการก่อสร้างโครงการจนกระทั่งแล้วเสร็จและสามารถเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ไปแล้วเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2555</p>	<p>คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า การว่าจ้าง CK เป็นผู้รับเหมาในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ดังกล่าวของ BKC มีความเหมาะสม เนื่องจาก CK เป็นบริษัทผู้รับเหมาก่อสร้างขนาดใหญ่ของประเทศ และผู้ที่มีประสบการณ์ในการก่อสร้างโครงการขนาดใหญ่มาแล้วหลายโครงการ รวมถึงโครงการก่อสร้างเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำขนาดใหญ่ของ NN2 อีกทั้ง มูลค่าของการรับเหมาก่อสร้างที่ BKC จ่ายให้ CK อยู่ในช่วงราคาที่เหมาะสม เมื่อเปรียบเทียบกับราคาค่าก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในลักษณะที่ใกล้เคียงกันที่เกิดขึ้นในประเทศไทย ณ ขณะนั้น นอกจากนี้ราคาค่ารับเหมาดังกล่าว ยังผ่านการพิจารณาและอนุมัติจากธนาคารที่เป็นผู้ให้สินเชื่อมาแล้วอีกด้วย</p>
<p>การจ้างบริหารงานทั่วไประหว่าง BKC กับ CK</p> <ul style="list-style-type: none"> ค่าใช้จ่ายในการบริหาร <p>การจ้างบริหารงานทั่วไประหว่าง BKC กับ CKP</p> <ul style="list-style-type: none"> ค่าใช้จ่ายในการบริหาร เจ้าหน้าที่ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 	<p>0.60</p> <p>0.40</p> <p>0.10</p>	<p>เดิม CK ถือหุ้นใน BKC ร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้วของ BKC ในช่วงเริ่มต้นก่อตั้งบริษัท และในระหว่างการก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ BKC มีความจำเป็นที่ต้องใช้พนักงานทั่วไปจำนวนหนึ่งเพื่อเป็นผู้ประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องกับโครงการ ซึ่งในระหว่างนั้น BKC ยังไม่มีความจำเป็นที่จะว่าจ้างพนักงานเป็นของตนเอง ดังนั้น</p>	<p>คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า การเข้าทำรายการดังกล่าวมีความเหมาะสม เนื่องจากในระยะแรกของการเริ่มโครงการ BKC ยังไม่มีความจำเป็นที่จะต้องมีพนักงานประจำ จึงได้ว่าจ้าง CK ซึ่งมีบุคลากรที่มีประสบการณ์เป็นจำนวนมากที่มีความสามารถในการเป็นผู้ประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องกับ</p>



รายการ	ขนาดของรายการ (ล้านบาท) รอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555	ลักษณะรายการ/ความจำเป็นและความเหมาะสมผลของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
		<p>BKC จึงได้ว่าจ้าง CK ทำหน้าที่ดังกล่าวโดยมีระยะเวลาการจ้าง 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2554 ถึง 30 มิถุนายน 2555 และ BKC ตกลงที่จะจ่ายค่าตอบแทนให้กับ CK เดือนละ 100,000 บาท ต่อเมื่อ CKP ได้ซื้อหุ้นสามัญของ BKC จาก CK แล้วจึงได้จ้าง CKP เพื่อทำหน้าที่ดังกล่าวแทน CK</p> <p>BKC จึงเข้าทำสัญญาจ้างบริหารงานทั่วไปกับ CKP เป็นระยะเวลา 4 เดือน เริ่มตั้งแต่วันที่ 7 กันยายน 2555 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2555 โดยจ่ายค่าตอบแทนให้ CKP เดือนละ 100,000 บาท และเนื่องจาก CKP ได้ซื้อหุ้นสามัญของ BKC ทั้งหมดจาก CK ไปแล้วตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน 2555 ไปแล้ว ส่งผลให้ CKP ถือหุ้นร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนของ BKC ดังนั้นรายการเข้าทำสัญญากับ CKP จึงไม่เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศของคณะกรรมการตลาดทุน และประกาศของคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอีกต่อไป</p>	<p>โครงการดังกล่าวได้</p> <p>นอกจากนี้ ค่าตอบแทนที่ BKC ชำระให้กับ CK สำหรับบริการดังกล่าวยังคำนวณอยู่บนฐานจำนวนชั่วโมงทำงานและจำนวนคนที่ CK จัดหามาให้กับ BKC</p>



11.3 ความจำเป็นและความสะดวกสมผลของรายการระหว่างกัน

รายการระหว่างกันของบริษัทและบริษัทย่อยที่เกิดขึ้นมีความจำเป็นและความสะดวกสมผลในการทำรายการ ทั้งนี้เนื่องจากกลุ่ม ช.การช่าง มีการปรับโครงสร้างการถือหุ้นในบริษัทที่ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าให้มาอยู่ภายใต้บริษัท Holding เพียงแห่งเดียว ดังนั้นบริษัทจึงมีการซื้อหุ้น SEAN จาก CK และ BECL รวมถึงมีการซื้อหุ้น BKC NRS CRS และ BIC จาก CK โดยการซื้อหุ้นดังกล่าวเป็นรายการที่สะดวกสมผลและเป็นราคาที่เหมาะสม อย่างไรก็ตามในปี 2555 BKC มีรายการจ่ายค่าก่อสร้างตามสัญญารับเหมาก่อสร้างกับ CK เพื่อก่อสร้างโรงไฟฟ้า ซึ่งการจ้าง CK ก่อสร้างเป็นรายการที่เหมาะสม เนื่องจาก CK เป็นบริษัทรับเหมาก่อสร้างขนาดใหญ่ มีความเชี่ยวชาญและราคาก่อสร้างดังกล่าวเป็นราคาที่เหมาะสม นอกจากนี้ มีรายการสนับสนุนทางการเงินจากผู้ถือหุ้นใหญ่ ของ SEAN มีความจำเป็นและความสะดวกสมผล ทั้งนี้เป็นเงินสนับสนุนเพื่อการศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาโครงการไฟฟ้าพลังน้ำ น้ำบวก 1-2 ซึ่งการศึกษาดังกล่าวเป็นการสร้างโอกาสในการขยายธุรกิจ และหากโครงการน้ำบวกมีความเป็นไปได้ในการลงทุนก็จะเป็นประโยชน์กับ SEAN และ NN2 โดยรายการเงินกู้ยืมจากผู้ถือหุ้นใหญ่ กิดดอกเบี้ยในการกู้ยืมเท่ากับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมในกรณี SEAN ต้องกู้เงินจากสถาบันการเงิน จึงเป็นอัตราที่เหมาะสม ในส่วนการจ้างบริหาร โครงการและการจ้างพนักงานเพื่อสนับสนุนบริษัทในกรณีบริษัท เพิ่งเริ่มจัดตั้ง และการเช่าสำนักงาน รายการดังกล่าวมีความจำเป็นและความสะดวกสมผลเนื่องจากผู้ถือหุ้นมีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในด้านต่างๆ เช่น ด้านการก่อสร้าง การบริหาร โครงการ การบริหารธุรกิจ ด้านการเงิน ด้านวิศวกรรม และ ด้านอื่นๆ ซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่ CKP และบริษัทย่อย หรือในกรณี SEAN รับจ้างบริหารโครงการแก่ XPCL ก็ถือเป็นรายการที่เหมาะสมเนื่องจาก SEAN มีประสบการณ์การพัฒนาโครงการน้ำบวก 2 และถือเป็นประโยชน์กับ SEAN ที่ได้รายได้จากการบริหารโครงการ และเป็นราคาที่เหมาะสม ส่วนการเช่าอาคารมีความเหมาะสมเนื่องจากการเช่าอาคารสำหรับสำนักงาน ซึ่งมีความสะดวกในการดำเนินธุรกิจอีกทั้งรายการเหล่านี้เป็นอัตราปกติที่ลูกค้าอื่นๆ ได้รับจึงเป็นอัตราและราคาที่เหมาะสม

คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการพิจารณารายการระหว่างกันดังกล่าวข้างต้นแล้ว มีความเห็นว่ามีความจำเป็นและความสะดวกสมผล ตลอดจนเป็นประโยชน์ต่อบริษัท

11.4 มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

การทำรายการระหว่างกันในอดีตที่ผ่านมาเนื่องจากยังไม่มีข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำรายการระหว่างกัน จึงไม่ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ อย่างไรก็ตามภายหลังจากที่บริษัทได้มีข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำรายการระหว่างกันแล้ว การทำรายการระหว่างกันได้ผ่านการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยได้คำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทเป็นสำคัญ

รายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต บริษัทจะให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการนั้น โดยพิจารณาถึงเหตุผลและความจำเป็น ความสะดวกสมผลทางด้านราคา และข้อตกลงทางการค้า และในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทจะให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณีและขนาดของรายการ ซึ่งผู้ที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีส่วนได้เสียในการทำรายการ จะไม่มีสิทธิออกเสียงในการอนุมัติการทำรายการระหว่างกันดังกล่าว

ทั้งนี้ บริษัทจะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท รายงานประจำปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีของบริษัท (แบบ 56-1)

11.5 นโยบายหรือแนวโน้มนำการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

CKP คาดว่าในอนาคต รายการเช่าสำนักงาน เช่าพื้นที่ จากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน จะยังคงมีอยู่ เนื่องจากอยู่ในอาคารเดียวกันจึงมีความสะดวกและเป็นประโยชน์สำหรับบริษัทและมีแนวโน้มทางการค้าปกติ ในส่วนการจ้างบริหารจะมีรายการต่อไปตามสัญญาหรือจนกระทั่งบริษัทจ้างบุคคลที่มีความรู้ความสามารถหรือเตรียมบุคลากรให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างเชี่ยวชาญ จึงจะไม่มีรายการจ้างอีกในอนาคต

ทั้งนี้ บริษัทให้ความสำคัญต่อการพิจารณารายการต่าง ๆ อย่างโปร่งใส และเป็นประโยชน์ต่อบริษัทเป็นสำคัญ รายการระหว่างกันที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนั้น คณะกรรมการบริษัทจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่งหรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการเกี่ยวโยงและการได้มาหรือจำหน่ายทรัพย์สินของบริษัทและบริษัทย่อย รวมทั้งปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย